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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 8/2566 

วันอังคารท่ี 9 มกราคม 2567  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรม 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

3. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

4. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

5. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

6. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

7. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

8. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

9. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

10. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

11. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ์ 

12. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

13. คุณภูวดล อางสันติกุล 

14. คุณสุพจน รุงเจริญ 

15. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณชัยวัฒน คลังวิจิตร  

2. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ 

3. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

4. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

5. คุณมุกดา โจวตระกูล 

6. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

7. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

8. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

9. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

10. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

11. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

12. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 
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สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณณศิภัสร  บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 

3. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) จำกัด 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานในท่ีประชุมไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

 ไมมี 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 7/2566 วันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 256  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   หนังสือจากทางกองควบคุมเครื่องสำอาง เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง

สรรพคุณของเครื่องสำอาง (โดยฝายวิชาการ) 

คุณศิวาพรแจงใหท่ีประชุมทราบวาจะอัพเดทเรื่องนี้รวมไปกับวาระท่ี 5.2 เรื่องการประชุมหารือแนวทางการ

พัฒนางานดานเครื่องสำอาง วันท่ี 3 มกราคม 2567 และขอยกวาระสืบเนื่องนี้ออกในการประชุมครั้งหนาท้ังนี้หากมี

การอัพเดทเก่ียวกับเรื่องดังกลาวจะมาแจงใหท่ีประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.2   สรุปการจัดงานขอบคุณเจาหนาท่ีเกษียณของกองเครื่องสำอาง (โดยฝายเลขา) 

ตัวแทนฝายเลขาไดรายงานแกท่ีประชุมวางานขอบคุณเจาหนาท่ีเกษียณของกองเครื่องสำอาง รวมกับ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2566 ท่ีโรงแรมแกรนด ริชมอนด นั้นไดผานพนไปดวยดี ท้ังนี้

ขอขอบคุณบริษัทฯ ท่ีสนับสนุนงานรวมถึงกรรมการท่ีชวยกันจัดงานนี้ข้ึน ท้ังนี้ประธานไดกลาวขอบคุณผูรวมจัดงาน

ทุกทาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.3 การเก็บคาสมาชิกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ประจำป 2567 (โดยฝายเลขา) 

ฝายเลขาไดแจงแกท่ีประชุมวาไดมีการทำการจัดสงใบแจงเก็บคาบำรุงสมาชิกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 

ประจำป 2567 ไปทางไปรษณียตั้งแตวันท่ี 5 มกราคมท่ีผานมา พรอมกันนี้ไดแจงสมาชิกผานทางอีเมลสมาคมใน
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เรื่องดังกลาวแลว หากสมาชิกทานใดมีปญหาสามารถติดตอมาทางอีเมลของสมาคมได และฝายเลขาจะเริ่มรายงาน

ยอดในการจัดเก็บคาสมาชิกใหเปนลำดับในเดือนถัดไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณภูวดลไดรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

Nov-66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2566 15,000.00 555,624.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 29,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 12,710.00 142,760.00

รวมรายรับ 27,710.00              727,384.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,147.04                16,364.23                                      

ค่าไฟฟ้า 39.31                      1,436.85                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2566 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 3,775.00                463,102.17                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 4,961.35 480,903.25 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 22,748.65 246,480.75 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 ธนัวาคม 2566 246,480.75 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2566
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 4.2 รับรองสมาชิกใหม 

 บริษัท โรหโต-เมนโทลาท่ัม (ประเทศไทย) จำกัด (ผูนำเขาเครื่องสำอาง) ไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม

ผูผลิตเครื่องสำอางไทย โดยตัวแทนเปนอดีตกรรมการสมาคมในวาระการแตงตั้งครั้งท่ีแลว ท้ังนี้ไดแนบเอกสารมา

อยางครบถวนดังเอกสารแนบ 2 จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม รับรองบริษัท โรหโต-เมนโทลาท่ัม (ประเทศไทย) จำกัด เปนสมาชิกและใหฝายเลขา

ดำเนินการเปนลำดับถัดไป 

 

 4.3 มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับการสนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศลป 

2567 

 ทางกลุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดติดตอสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศลประจำป 2567 ดังรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 จึงขอใหกรรมการ

พิจารณา 

 มติท่ีประชุม อนุมัติสนับสนุน 1 ทีม ทีมละ 40,000 บาท รวมกับกลุมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรม 

ท้ังนี้ทางกลุมจะชำระเงินไปกอน หลังจากนั้นจะสงใบเรียกเก็บเงินมาท่ีสมาคมเพ่ือใหจายอีกครึ่งหนึ่ง 

 

 4.4 พิจารณาตัวแทนเพ่ือเขารวมเปนคณะทำงานภาคประชาชน 

 ทางกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภคไดสงหนังสือมาใหสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย สงตัวแทนเพ่ือเขารวม

คณะทำงานภาคประชาชนประจำป 2567 จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม รับรองใหคุณมุกดาเปนผูแทนลำดับท่ี 1 และคุณฐิติเปนผูแทนลำดับท่ี 2 ของคณะทำงาน

ภาคประชาชน 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 การประชุม Trend ทางออก SME ไทยกาวตอไปอยางย่ังยืน – SME ไทย โลกใหมใบเขียว ในวัน

จันทรท่ี 18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ (โดย คุณพรนภา) 

 คุณพรนภาติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในวันนี้ได คุณณศิภัสรจึงชวยสรุปในท่ีประชุมวาการประชุม

ดังกลาวเปนการแจง Trend ธุรกิจท่ีกำลังมา ซ่ึงคือธุรกิจสุขภาพ-ความงาม สำหรับผูสูงอายุ เนื่องจากสังคมใน

ปจจุบันกำลังเขาสูงสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงธุรกิจท่ีผูประกอบการรายเล็กใหความสนใจ คือ การนำของเหลือใชมาทำเปน

ผลิตภัณฑ ท้ังนี้เครื่องสำอางไมอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีการพูดคุยในวันนั้น  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 5.2 การประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานดานเครื่องสำอาง วันท่ี 3 มกราคม 2567  

 คุณศิวาพร ไดสรุปใหท่ีประชุมทราบวาในวันดังกลาวทานประธานและกรรมการฝายวิชาการไดเขารวม

ประชุมกับเจาหนาท่ีกองเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือหารือรวมกันในประเด็นการพัฒนา
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งานดานเครื่องสำอาง ท้ังนี้สมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยและกลุมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได

เสนอแนวทางดังตอไปนี้ 

1) การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2558 ฉบับปจจุบัน ในการยกเลิกนิยามเรื่องสารสำคัญ

และมาตราอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ปรับแกเรื่องจดแจงกอนการผลิตเปนกอนขาย และยกเวนการจดแจงเพ่ือการ

สงออกเทานั้น  

2) ปรับปรุงสรรพคุณของผลิตเครื่องสำอางในหลักเกณฑการพิจารณาจดแจงเครื่องสำอางรวมถึงคูมือการ

โฆษณาเครื่องสำอางใหเปนสากลและเหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงฝายวิชาการจะแนบเอกสารเรื่อง

สรรพคุณท่ีเคยมีการทำไวกอนหนานี้เสนอเขาไปดวย 

3) เสนอใหมีการออกใบรับจดจดแจงฉบับภาษาอังกฤษเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการสงออกของ

ผูประกอบการในการตอยอดธุรกิจกับตางประเทศ ซ่ึงประเด็นนี้ทานเลขาธิการอย. รับไปพัฒนาทันที 

4) เสนอใหมีการเตรียมการเพ่ือรับรองรูปแบบผลิตภัณฑรวมถึงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑเครื่องสำอางในอนาคต

ท่ีจะชวยลดผลกระทบของสิ่งแวดลอม ไดแก ฉลากแบบดิจิตัล ผลิตภัณฑในรูปแบบเขมขน เปนตน 

 

ท้ังนี้ในท่ีประชุมยังมีการนำเสนอในประเด็นอ่ืนๆ เชนการเพ่ิมประเภทเครื่องสำอางรีฟลในกลุมลีฟออน ซ่ึงทาง

สมาคมฯ มีความกังวลในประเด็นดังกลาวเปนอยางมาก รวมท้ังมีการรองขอใหอย. พิจารณาตรวจ ASEAN GMP เอง

ในกรณีโรงงานท่ีมีขนาดเล็ก (คนนอยกวา 20 คน)  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหมายใหฝายเลขาทำจดหมายสรุปเพ่ือสงไปใหกองเครื่องสำอาง 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตอไป 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 พิจารณาเล่ือนวันประชุมในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม และเดือนธันวาคม 2567 

ทางฝายเลขาไดเสนอใหมีการปรับวันประชุมดังตอไปนี้ 

1) ในเดือนกุมภาพันธ จากเดิมวันท่ี 15 กุมภาพันธ เปนวันท่ี 6 กุมภาพันธ  

2) ในเดือนพฤษภาคม จากเดิมวันท่ี 16 พฤษภาคม เปนการประชุมรวมกับเดือนมิถุนายน 

3) ในเดือนธันวาคม จากเดิมวันท่ี 12 ธันวาคม เปนวันท่ี 19 ธันวาคม 

ท้ังนี้เนื่องจากหองประชุมเต็มในวันเดิม จึงขอใหกรรมการพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบและอนุมัติตามท่ีฝายเลขารองขอ 

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 9/2566  ในวันอังคารท่ี 

6 กุมภาพันธ 2567 


